



*Nghị Xuân, ngày 11 tháng 11 năm 2019*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX**

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội đồng nhân dân huyện Khoá XX, trong đó có yêu cầu UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp**

1. Xuân Trường là một xã thuần nông, nhưng đến nay không còn đất công ích. Đề nghị UBND huyện kêu gọi đầu tư các chương trình dự án về tại địa bàn để thu hút lao động nông nhân và một số lao động nông nghiệp không còn đất để sản xuất (*Cử tri xã Xuân Trường*).

#### **Trả lời:**

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cử tri tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019. Tuy nhiên, đến nay tại xã Xuân Trường, ngoài nuôi trồng thủy sản đã có quy hoạch nhưng chưa được đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư thì các ngành, nghề khác chưa xác định được nên huyện chưa kêu gọi thêm được các nhà đầu tư vào tại địa bàn xã, ngoại trừ thêm 01 nhà đầu tư vào giúp lập quy hoạch khu dân cư nông thôn mới. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, địa phương tổ chức rà soát, căn cứ điều kiện thực tiễn, quy hoạch được duyệt, nhu cầu, định hướng và lộ trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để có giải pháp, tham mưu tổ chức thực hiện thu hút đầu tư nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

2. Dự án nuôi trồng thủy hải sản ven bờ sông Lam từ Xuân Phổ đến Xuân Hội nhiều năm chưa được thực thi. Hiện tại, Xuân Trường có khoảng 80 ha đất trồng lúa 1 vụ phía Bắc đê Thường Kiệt năng suất bấp bênh, nhân dân muốn chuyển đổi sang nuôi trồng thủy hải sản. Đề nghị UBND huyện quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng để nhân dân đưa vào nuôi trồng thủy hải sản (*Cử tri xã Xuân Trường*).

#### **Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Dự án này thuộc nguồn

vốn của Trung ương, UBND huyện đang tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm cho triển khai nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

3. Đề nghị UBND huyện quan tâm về chính sách hỗ trợ giống cây trồng cho nhân dân sản xuất thì nên kịp thời, đảm bảo đúng mùa vụ (*Cù tri xã Xuân Giang*); đồng thời, tiếp tục quan tâm nghiên cứu tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp (*Cù tri xã Xuân Lam*).

**Trả lời:**

\* *Về hoạt động hỗ trợ giống:* Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Ủy ban nhân dân huyện đã phản ánh nội dung trên đây đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý phù hợp.

\* *Về tiêu thụ sản phẩm:*

- Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; trình HĐND huyện ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích tại Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND; thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; Hiện nay đã có một số dự án đầu tư vào nông nghiệp như trồng cây dược liệu, rau củ quả, từng bước triển khai theo hướng này.

- Đối với xã Xuân Lam, cây lúa là cây chủ lực, yêu cầu UBND xã Xuân Lam rà soát lại cơ cấu bộ giống lúa, quy hoạch lại các vùng sản xuất, tổ chức sản xuất cánh đồng cùng một loại giống, chủ động làm việc với đơn vị thu mua để làm trung gian khâu nối, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân đảm bảo nâng cao giá trị sản xuất lúa trên địa bàn. Bước đầu, HTX nông nghiệp đã khâu nối, tìm đối tác thu mua ngay sau thu hoạch.

4. Đề nghị cấp UBND huyện nghiên cứu, ban hành bổ sung các chính sách để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc thù từng vùng, miền (*Cù tri xã Xuân Hồng*).

**Trả lời:**

- Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. UBND huyện đã trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND.

- Tuy nhiên, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT và các phòng liên quan, đến nay, xã Xuân Hồng có rất ít tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ chính sách; yêu cầu UBND xã Xuân Hồng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ để người dân tiếp cận chính sách được tốt hơn.

- Đối với những cây, con đặc thù, UBND huyện đã giao cho UBND xã Xuân Hồng nghiên cứu để lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ, khuyến khích sản xuất phát triển.

5. Vụ Xuân 2019, xã Xuân Lĩnh bị thiệt hại do rầy nâu, rầy lưng trắng phá hoại. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ giống cây trồng vụ Đông 2019 (*Cử tri xã Xuân Lĩnh*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Việc hỗ trợ phải trên cơ sở quy định của Nhà nước, do vậy UBND xã Xuân Lĩnh có trách nhiệm chủ động hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, khi nguồn lực quá lớn địa phương không đảm bảo được thì báo cáo, đề xuất huyện xem xét.

6. Hiện nay, một số ngư dân nơi khác đã đến vùng biển tại xã Cương Gián dùng tàu khai thác bằng xung kích điện và bộc phá, làm ảnh hưởng đến việc đánh bắt gần bờ của ngư dân tại địa phương. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành có biện pháp xử lý để bảo vệ nguồn thủy hải sản (*Cử tri xã Cương Gián*).

**Trả lời:**

- Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX.

- Để thực hiện hiệu quả ngăn chặn việc dùng tàu khai thác bằng xung kích điện và bộc phá, làm ảnh hưởng đến việc đánh bắt gần bờ của ngư dân tại địa phương, thời gian qua, huyện tiếp tục có một số giải pháp như:

+ Phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức các đợt tuyên truyền đến tận ngư dân về Luật Thủy sản, đồng thời tuyên truyền, ký cam kết không sử dụng xung kích điện, chất nổ, các phương tiện bị cấm đánh bắt thủy hải sản.

+ Kiên toàn, nâng cao hoạt động của các tổ chức cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ tại các xã Xuân Hội, Xuân Yên, Xuân Liên và Cương Gián; các Tổ đồng quản lý đã hoạt động khá tốt và phát huy hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác hủy diệt.

+ Phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các hoạt động dùng tàu khai thác bằng xung kích điện và bộc phá.

## **II. Về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh**

1. Thực hiện Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 mặc dù đã có cơ chế hỗ trợ cho các khu dân cư kiểu mẫu, tuy nhiên, các Khu dân cư rất khó khăn trong việc bố trí vốn để hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt là những thôn đạt trên 70%. Đề nghị UBND huyện cho cấp ứng một phần kinh phí theo tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí hoặc bố trí thêm nguồn vốn theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND từ ngân sách huyện để các thôn chỉnh trang trong khu dân cư, góp phần hoàn thành xây dựng KCD kiểu mẫu (*Cử tri xã Xuân Lĩnh*).

**Trả lời:**

- Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX.

- Thực hiện Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện là thường kết quả đầu ra. Do vậy, đến nay Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho các phòng chuyên môn tổ chức nghiệm thu chính sách theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của huyện, trong đó ưu tiên nghiệm thu hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu của các xã. Đề nghị các xã khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ (mới có 06/17 xã đề nghị, riêng xã Xuân Lĩnh chưa có đề xuất nghiệm thu hỗ trợ). Việc nghiệm thu đề xuất hỗ trợ các khu dân cư được dựa trên khối lượng thực hiện tăng thêm và kết quả hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nên các xã phải chủ động chỉ đạo các khu dân cư huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hoàn thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để được hỗ trợ chính sách, có nguồn lực tiếp tục đầu tư, xây dựng, nâng cấp đạt chuẩn bền vững, tạo cơ sở hấp thụ chính sách theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị UBND huyện cùng các ban, ngành chức năng cấp huyện hỗ trợ kịp thời kinh phí theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về một số cơ chế chính sách hỗ trợ chỉnh trang đô thị tại thị trấn Nghi Xuân và thị trấn Xuân An giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp mặt đường... các tuyến phố văn minh đô thị (*Cử tri thị trấn Xuân An*).

#### **Trả lời:**

Tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện đã tiếp thu, trả lời năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã hỗ trợ số tiền là 14,021 tỷ đồng (trong đó: thị trấn Xuân An là 5,522 tỷ, thị trấn Nghi Xuân là 8,499 tỷ đồng).

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND và các chính sách hỗ trợ khác, Quý 3 năm 2019 (từ tháng 7 đến tháng 10/2019) Ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ cho chỉnh trang đô thị tại 02 thị trấn với số tiền: 28,190 tỷ đồng.

#### **Trong đó:**

+ Cấp hỗ trợ chuyên giao nguồn xuống cho 02 thị trấn xây dựng Đô thị văn minh tổng số tiền: 4,340 tỷ đồng (trong đó: Xây dựng hạ tầng đô thị là 4 tỷ; Tổ dân phố văn minh 340 triệu đồng).

+ Huyện đầu tư trực tiếp các công trình chỉnh trang đô thị và các công trình khác tại thị trấn Xuân An là: 23,850 tỷ đồng, cụ thể xây dựng trụ sở thị trấn Xuân An 15 tỷ; Trường Mầm non phân hiệu 1 là 3 tỷ; Trường Mầm non phân hiệu 2 là 3,5 tỷ; nhà Hiệu bộ Trường Tiểu học + nâng cấp tuyến đường Lê Duy Điểm, Nguyễn Ngọc Huân 2,350 tỷ.

Tổng số tiền mà ngân sách huyện đã hỗ trợ cho 02 đơn vị thực hiện theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND và các chính sách hỗ trợ khác tính đến ngày 30/9/2019 là: 42,211 tỷ đồng.

Trong 2 tháng còn lại năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đang đôn đốc 02 thị trấn hoàn thiện hồ sơ đề tiếp tục xem xét trình HĐND huyện hỗ trợ.

### **III. Về giao thông thủy lợi, đầu tư, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng**

1. Năm 2019, địa phương nhận được sự quan tâm của cấp huyện, cấp tỉnh đầu tư xây cống tiêu úng, chống lũ qua kênh Lam Hồng, song, hệ thống kênh tiêu lũ chưa có. Đề nghị huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho làm khoảng 500m kênh tiêu lũ sau cống tiêu úng (*Cử tri xã Xuân Lam*).

#### **Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Từ khi công được xây dựng, đã giải quyết được vấn đề ngập úng khu dân cư, phần dòng chảy cuối hạ lưu phải xem xét thực tế sau các đợt mưa lũ, hiện tại do vụ Hè Thu đã thu hoạch xong, công trình mới nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 06/11/2019 nên chưa thể đánh giá.

2. Đề nghị UBND huyện, các phòng, ban cấp huyện yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long thực hiện việc đấu nối mương thoát nước đúng như quyết định của UBND tỉnh để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư nơi có mương nước thải chảy qua (*Cử tri thị trấn Xuân An*).

#### **Trả lời:**

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương - Thăng Long đã hoàn thành việc xây dựng công hộp có khẩu độ 2x(1,2x1,2)m theo chỉ đạo tại Văn bản số 1086/UBND-KT&HT ngày 28/8/2019 của UBND huyện và lắp đặt tấm đan trên hệ thống mương thoát nước hiện trạng để đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Công ty cũng đã đầu tư xây dựng hoàn thành Trạm xử lý nước thải có công suất 600m<sup>3</sup>/ngày đêm, hệ thống đường ống thu gom nước thải; sẽ đưa vào vận hành khi có dân cư sinh sống.

3. Hiện tại trên địa bàn xã Tiên Điền đang thi công 2 tuyến đường giao thông, đó là tuyến từ Trạm Y tế xã đi qua thôn Hồng Lam, thôn Lam Thủy, nối với tuyến đường Quốc lộ 8B và tuyến đường từ công làng thôn An Mỹ đi vào nối với tuyến đường Nghĩa trang Liệt sỹ huyện, công trình do huyện làm chủ đầu tư xây dựng và nâng cấp. Trong thời gian qua, đơn vị thi công công trình quá chậm và làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan của bà con nhân dân, đặc biệt Tiên Điền là một xã đang tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2019. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công công trình cần phải gấp rút thời gian hoàn thành công trình để đảm bảo việc chấm điểm tiêu chí xã kiểu mẫu vào cuối năm 2019 và đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân (*Cử tri xã Tiên Điền*).

#### **Trả lời:**

Công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Giang - Tiên (ĐH.26) được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

công trình tại Quyết định số 5254/QĐ-UBND ngày 07/9/2018. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, công trình gồm 02 tuyến: Tuyến 1 (điểm đầu tại công chào thôn Minh Quang; điểm cuối giao với đường QL8B thuộc thôn Lam Thủy); tuyến 2 (điểm đầu tại công chào thôn An Mỹ; điểm cuối giao với đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện).

Tháng 7/2019, sau khi có ý kiến của Chủ trì xã Tiên Điền, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư XDCL huyện, Hội đồng BT-GPMB và các đơn vị liên quan tiến hành tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, tuyến 02 đã thi công hoàn thành nền, mặt đường BTNC19 và các công trình trên tuyến. Riêng tuyến 1, đi qua khu dân cư của thôn Minh Quang, Hồng Lam và Lam Thủy còn vướng mắc mặt bằng nhiều vị trí (đất và tài sản trên đất của các hộ dân), do vậy, mới thi công được phần mương thoát nước, đang tập trung, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng để tiếp tục thi công, hoàn thành dự án trong năm trong năm 2019.

4. Hiện nay, công trình đường ven biển đoạn đi qua xã Cổ Đạm thi công đã gần hoàn thành, tuy nhiên, các hộ dân tại 05 thôn có tuyến đường đi qua chưa được biết khối lượng, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án như thế nào, số lượng kiểm đếm chưa được công khai. Đề nghị UBND huyện cho biết, khi nào người dân được biết khối lượng, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án. Các tuyến mương thoát nước dân sinh đầu nối với tuyến mương thoát nước của công trình đường ven biển đi qua có thuộc thiết kế của công trình hay không và có được bồi thường giải phóng mặt bằng không (*Chủ trì xã Cổ Đạm*).

**Trả lời:**

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (đoạn qua huyện Nghi Xuân), có chiều dài 24,8 km, đi qua địa bàn 9 xã ven biển với khoảng 1.508 hộ dân. Vì vậy, Hội đồng bồi thường GPMB Dự án tập trung xử lý dứt điểm từng đoạn, trong đó có 05 hộ xã Cổ Đạm. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đang rà soát nguồn gốc đất đai, thống kê, kiểm đếm khối lượng về tài sản trên đất đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng của Dự án (đoạn qua xã Cổ Đạm) để thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định.

Đối với các tuyến mương thoát nước ngang nằm trong thiết kế của Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (đoạn qua xã Cổ Đạm) đã hoàn thành việc xây dựng.

5. Đề nghị UBND huyện thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Nhà máy nước sạch phục vụ sinh hoạt nhân dân (*Chủ trì xã Xuân Hồng*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời chủ trì tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhà đầu tư nào vào khảo sát để thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch tại Xuân Hồng. UBND huyện sẽ tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, nhưng để đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Xuân

Hồng hướng dẫn các hộ dân chủ động xây dựng bể chứa, lu chứa nước mưa, mua sắm máy lọc nước... để đảm bảo đủ nước cho sinh hoạt cho gia đình.

6. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ, đầu tư nâng cấp thân đập và cải tạo, nạo vét đập Đồng Ván để lấy nguồn nước phục vụ nhân dân sinh hoạt và sản xuất (Cử tri xã Xuân Hồng).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Đến nay, UBND huyện vẫn chưa có nguồn lực để đầu tư như kiến nghị của cử tri.

7. Thực hiện chủ trương làm nhà ở cho các đối tượng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng chính sách đã hoàn thành. Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí (Cử tri xã Xuân Hồng).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Các hộ được hỗ trợ phải nằm trong danh sách đã được phê duyệt, số ngoài danh sách hiện chưa huy động được nguồn lực hỗ trợ.

8. Đề nghị UBND huyện đôn đốc nhà thầu thi công tuyến đường Mỹ - Hoa sớm hoàn thành, nhất là các điểm đầu nối đường dân sinh, đường sản xuất để người dân đi lại thuận lợi, sửa sang lề đường trước khu dân cư và kết hợp đầu tư xây dựng các công trình Nông thôn mới (Cử tri các xã: Xuân Mỹ, Xuân Thành).

**Trả lời:**

Công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Mỹ - Thành - Hoa được khởi công xây dựng từ tháng 6/2017. Sau khi có phản ánh của Cử tri xã Xuân Mỹ và Xuân Thành trong tháng 7/2019 về việc “Đề nghị UBND huyện đôn đốc nhà thầu thi công tuyến đường Mỹ - Hoa sớm hoàn thành, nhất là các điểm đầu nối đường dân sinh, đường sản xuất để người dân đi lại thuận lợi, sửa sang lề đường trước khu dân cư”, UBND huyện đã chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc để thi công các hạng mục còn lại theo đề nghị của Cử tri. Đến nay, công trình đã hoàn thành các hạng mục theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và đang gửi hồ sơ mời Sở Giao thông Vận tải kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

9. Hệ thống công ngăn mặn ở khu vực Bàu Dài, xã Xuân Thành chưa đảm bảo như hệ thống mương đầu nguồn ở xã Xuân Yên có Dự án mương kiên cố, phía Xuân Thành không có Dự án đầu tư. Do đó, tuyến đê xung yếu hàng năm cứ đến mùa mưa lũ bị sạt lở, nước biển tràn vào không những ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp mà đời sống dân sinh gặp nhiều khó khăn, cử tri Xuân Thành nhiều lần đề nghị nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện có biện

pháp khắc phục kịp thời cho nhân dân sản xuất và ổn định cuộc sống (*Cử tri xã Xuân Thành*).

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến cử tri, để đảm bảo chống xâm mặn và ngập lũ, UBND huyện đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tuyến đê ngăn mặn giữ ngọt Bàu Dài tại Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 theo đó giao UBND xã Xuân Thành làm Chủ đầu tư. Hiện nay, UBND xã Xuân Thành đang tổ chức đấu thầu thi công xây dựng công trình, dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2019.

10. Đề nghị UBND huyện quan tâm, có ý kiến với Công ty Thủy lợi Hà Tĩnh và chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành nguồn nước, phân phối hệ thống mương tưới, phát huy tác dụng của kênh mương tự chảy tại Hồ Xuân Hoa để đưa nguồn nước về cho các xã Xuân Thành, Xuân Mỹ phục vụ sản xuất nói chung và phục vụ sản xuất vụ Hè - Thu nói riêng được tốt hơn (*Cử tri các xã: Xuân Thành và Xuân Mỹ*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Tuy nhiên, các địa phương phối hợp chưa tốt với Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh để xây dựng kế hoạch lấy nước, điều tiết nước hợp lý.

11. Để phục vụ thi công công trình huyện lộ Giang - Viên - Lĩnh, các loại xe chở vật liệu xây dựng quá trọng tải lưu thông làm hư hỏng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Xuân Giang. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện quán triệt các nhà thầu sử dụng xe đúng tải trọng quy định (*Cử tri xã Xuân Giang*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Từ khi có ý kiến cử tri đến nay, Nhà thầu không sử dụng các tuyến đường của xã Xuân Giang để thi công, nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng (nếu có) xảy ra trong thời gian sử dụng để làm đường công vụ.

12. Hiện nay, đập Khe Chọ (Thôn 1) và đập khe ông Dương (Thôn 3), xã Xuân Lĩnh đã bị xuống cấp, không đảm bảo giữ nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đề nghị huyện, tỉnh quan tâm, tạo điều kiện bố trí nguồn vốn sớm triển khai tu sửa trước mùa mưa bão (*Cử tri xã Xuân Lĩnh*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ



họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Hiện tại, UBND huyện chưa có nguồn lực để đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

13. Đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo công tác GPMB tuyến đường điện 3 pha cũ đi qua nhà bà Lan, thôn Gia Phú, xã Xuân Viên. Hiện nay, tuyến điện đã chuyển đi nơi khác nhưng cột và dây điện vẫn đang ở trong vườn và dây đi qua mái nhà chưa được tháo dỡ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt gia đình (*Cử tri xã Xuân Viên*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, báo cáo giải trình tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019. Hiện nay, UBND huyện đang giao UBND xã Xuân Viên tiếp tục phối hợp với Điện lực Nghi Xuân mời bà Lan làm việc để tuyên truyền, vận động, giải thích cho gia đình đồng thuận để thực hiện tháo dỡ 01 cột và đường dây còn lại qua nhà bà Lan. Tuy nhiên, từ đó đến nay các bên chưa phối hợp với nhau để xử lý.

14. Hiện nay, cánh cổng ngăn mặn giữ ngọt Đê bao đồng Cói của thôn Hồng Lam đã bị hư hỏng nặng, không còn tác dụng. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục kịp thời trước mùa mưa bão để đảm bảo công tác sản xuất cho nhân dân (*Cử tri xã Xuân Giang*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX.

15. Hiện nay, các thôn Bắc Sơn, Bắc Mới, Nam Mới đang còn thiếu một số tuyến đường chính chưa có dây và cột điện nên nhân dân phải kéo điện dài 400-500m, không đảm bảo an toàn (*Cử tri xã Cương Gián*); đường dây điện tại thôn Hải Lục, xã Xuân Hải đã xuống cấp nên không đảm bảo sử dụng và sản xuất của người dân; Dự án điện tái thiết đang thi công dở dang, dân không biết kêu ai? (*Cử tri xã Xuân Hải*). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, có kế hoạch xây dựng, thay thế để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân. Cử tri phản ánh giá điện hiện nay quá cao cũng như cách tính thu giá điện bậc thang như hiện nay là không phù hợp. Đề nghị UBND huyện có kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh hạ mức giá điện và nên thay đổi cách tính giá điện về một mức cho phù hợp (*Cử tri xã Xuân Lĩnh*).

**Trả lời:**

*\* Về nội dung hiện nay, các thôn Bắc Sơn, Bắc Mới, Nam Mới đang còn thiếu một số tuyến đường chính chưa có dây và cột điện nên nhân dân phải kéo điện dài 400- 500m, không đảm bảo an toàn:*

Hiện nay, UBND xã Cương Gián đã có Tờ trình gửi Công ty Điện lực Hà Tĩnh đề nghị bổ sung tuyến đường dây này và Công ty điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức khảo sát, lên phương án thực hiện, tuy nhiên, do chưa bố trí nguồn vốn nên chưa thể triển khai xây dựng trong năm 2019; UBND huyện đang tiếp tục có ý kiến với ngành điện bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong năm 2020.

*\* Về nội dung đường dây điện tại thôn Hải Lục, xã Xuân Hải đã xuống cấp nên không đảm bảo sử dụng và sản xuất của người dân:*

Xã Xuân Hải đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, do đó hệ thống điện trên địa bàn xã Xuân Hải đã đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công thương quy định phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về Điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; để tiếp tục duy trì đạt chuẩn, yêu cầu UBND xã Xuân Hải rà soát cụ thể để có phương án chỉnh trang, nâng cấp đảm bảo quy định và thống kê, tổng hợp báo cáo cụ thể cho Điện lực Nghi Xuân; UBND huyện sẽ chỉ đạo Điện lực Nghi Xuân lập phương án báo cáo Công ty Điện lực Hà Tĩnh bổ sung vào kế hoạch cải tạo năm 2020.

*\* Về nội dung Dự án điện tái thiết Đức đang thi công dở dang:*

Dự án Xây dựng và cải tạo lưới điện trung, hạ áp tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện từ vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) trên địa bàn xã Xuân Hải theo báo cáo của Điện lực Nghi Xuân đến thời điểm hiện tại (01/11/2019) đã hoàn thành toàn bộ Dự án và đã đưa vào sử dụng nên không còn tình trạng thi công dở dang như cử tri phản ánh.

*\* Về vấn đề giá điện hiện nay quá cao cũng như cách tính thu giá điện bậc thang như hiện nay là không phù hợp:*

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX.

16. Hiện nay, đê Song Nam, xã Cương Gián có 5 kè đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đề nghị UBND huyện có kiến nghị với cấp trên đầu tư kinh phí làm lại kè, chống sạt lở (Cử tri xã Cương Gián).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Để nay, vẫn chưa có nguồn lực để xử lý.

17. Đề nghị UBND huyện sớm thi công Dự án mở hàn đê biển (Cử tri xã Xuân Đan).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Hội Thống đoạn từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư để nâng cấp sửa chữa tại Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 18/4/2019; Công trình hiện nay đang được thi công xây dựng, dự kiến công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý I năm 2020.

18. Các tuyến đường ra các Dự án Nuôi tôm trên cát và đường vào cầu Đông Trá, xã Xuân Liên lưu lượng xe quá lớn, xe chờ quá trọng tải gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường, đường bị xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của người dân hai bên đường. Đề nghị UBND huyện có giải pháp ngăn chặn kịp thời (*Cử tri xã Xuân Liên*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, báo cáo giải trình tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019. Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chở quá tải, quá khổ, rơi vãi vật liệu làm mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trên các tuyến đường này nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

19. Tuyến đường liên xã Tiên - Yên đã thi công nhiều năm đến nay còn 01 đoạn chưa làm, cử tri đã ý kiến nhiều lần lên các Kỳ họp HĐND huyện nhưng vẫn không triển khai làm tiếp, ảnh hưởng lớn đối với việc giao thông đi lại của bà con nhân dân và đời sống của các hộ nằm trong diện di dời. Đề nghị UBND huyện cho biết lý do vì sao đến nay vẫn chưa tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường này (*Cử tri xã Xuân Yên*).

**Trả lời:**

Việc lập Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Tiên Điền - Xuân Yên có 05 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên. Đến nay, cơ bản hoàn thành được 04 hộ các hộ dân đã ký biên bản kiểm đếm khối lượng. Đến nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đã tổ chức việc kiểm đếm khối lượng, chọn vị trí lô đất tái định cư, áp giá bồi thường, hỗ trợ. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng được giá đất cụ thể để lập Phương án bồi thường hỗ trợ đối với Dự án.

Dự kiến đến hết tháng 11 năm 2019, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án sẽ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Sau khi có quyết định Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, Hội đồng bồi thường GPMB Dự án sẽ tiến hành chi trả, bàn giao mặt bằng để các đơn vị triển khai thi công Dự án.

20. Hiện nay, tuyến đường Hải - Yên - Thành đã xuống cấp, trên tuyến đường này có hai cầu quá hẹp gây khó khăn trong việc đi lại và rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường này (*Cử tri xã Xuân Yên*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, báo cáo giải trình tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019. Dự án đã được Sở Giao thông Vận tải thẩm định, trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. Tuy nhiên, UBND tỉnh có Văn bản số 6740/UBND-GT1 ngày 10/10/2019 trả lời chưa xem xét phê duyệt dự án và sẽ xem xét phê duyệt sau khi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát báo cáo nguồn vốn nợ xây dựng cơ bản của tỉnh.

21. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch thu hút đầu tư phát triển vùng quy hoạch Bàu Dài giáp với vùng du lịch Xuân Thành để phát triển vùng kinh tế phía Đông Nam xã Xuân Yên (*Cử tri xã Xuân Yên*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cử tri tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019. Đến nay, đã có các nhà đầu tư: Công ty Cổ phần DOBF đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch Eden Village, Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế NANACO đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Nam Resort khảo sát, lập dự án đề xuất đầu tư. Để có cơ sở thu hút đầu tư vùng quy hoạch Bàu Dài (giáp với vùng du lịch Xuân Thành) nhằm phát triển kinh tế phía Đông Nam xã Xuân Yên, UBND huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo các phòng, ban, địa phương tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng cho thuê đất vùng quy hoạch nói trên tại Văn bản số 1418/UBND-TCKH ngày 30/8/2019 để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

22. Tuyến mương thuộc công trình đường 8B từ ngã ba Cây đa Xuân Hải đi xuống Cảng Xuân Hải thì công không phù hợp nên khi mưa xuống nước không thoát được, thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa đề nghị cấp trên phải có biện pháp xử lý cho phù hợp để thông nước (*Cử tri xã Xuân Hải*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, báo cáo giải trình tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (chủ đầu tư) đang trực tiếp chỉ đạo thi công phần sửa chữa mặt đường và làm rãnh thoát nước hai bên đoạn từ Km24+100 đến Km25+00, tuyến QL8B đoạn từ Cây đa Xuân Hải đến hết Cảng Xuân Hải nhằm hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước. Ngoài ra, Sở GTVT Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo Đơn vị tư vấn thiết kế giúp khảo sát, lập hồ sơ phần rãnh đầu nối thoát lũ ra đê Hội Thống tại Km24+350 có chiều dài khoảng 90m để UBND xã Xuân Hải thực hiện nhằm phát huy hiệu quả công trình.

23. Về Dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công nghệ cao Nutreco của Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam, đã khởi công nhưng hệ thống tiêu úng không đảm bảo, dẫn đến ngập úng một số diện tích hoa màu của nhân dân và tình trạng bỏ hoang đất sản xuất ngày càng nhiều. Đề nghị huyện yêu cầu Công ty tiếp tục có kế hoạch khơi thông dòng chảy để đảm bảo cho vụ sản xuất. Đồng thời, xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân sản xuất trên diện tích do ảnh hưởng của dòng chảy bị ngập úng không sản xuất và sản xuất nhưng không thu hoạch được với diện tích gần 7 ha gồm các Tổ dân phố 8A, 8B, 9 và 10, trong 2 vụ Xuân năm 2018 và 2019 (*Cử tri thị trấn Xuân An*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, trả lời tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri gửi Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã lập phương án nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt để thi công.

24. Khu Du lịch biển Xuân Thành đã có các Công ty được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư gần 02 năm nay nhưng không tiến hành xúc tiến đầu tư xây dựng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Công ty đã được tỉnh chấp thuận đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nếu không thì rà soát, thu hồi theo quy định; công bố quy hoạch cho những hộ dân có nhu cầu tiến hành đầu tư theo đúng quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ phát triển Du lịch. Bên cạnh đó, năm 2015, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, các hộ kinh doanh ngoài lạch nước ngọt Khu du lịch biển Xuân Thành ngừng kinh doanh trả lại mặt bằng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh các hộ đã bỏ kinh phí xây dựng các dịch vụ, nhà hàng khá lớn. Đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi và đời sống cho người dân (*Cử tri xã Xuân Thành*).

**Trả lời:**

\* *Về nội dung công bố quy hoạch:* Đã được UBND huyện trả lời cử tri tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019.

\* *Về nội dung đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi và đời sống cho người dân:* Đã được UBND huyện trả lời cử tri tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019.

\* *Về nội dung "Đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Công ty đã được tỉnh chấp thuận đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nếu không thì rà soát, thu hồi theo quy định":* Ngày 28/7/2019 và ngày 01/10/2019, UBND huyện đã tổ chức làm việc với các nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Hợp tác thương mại Toàn Cầu, Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình; ngày 30/7/2019, Đoàn liên ngành của tỉnh (thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của sở Kế hoạch và Đầu tư) cũng đã làm việc với các nhà đầu tư nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư và yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan để sớm thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

**IV. Về đất đai, tài nguyên và môi trường**

1. Hiện nay, xã Xuân Trường có trên 1 ngàn hộ dân có đất nông nghiệp cho một số hộ thuê nuôi trồng thủy hải sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chưa xác định được ranh giới. Đề nghị UBND huyện chủ trương và quan tâm chỉ đạo để cấp giấy chứng nhận sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân nói trên (*Cử tri xã Xuân Trường*).

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Xuân Trường thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Hiện nay, xã Xuân Trường đang tiến hành họp các hộ, xác định diện tích trên thực địa và thống nhất phương án cấp chung, cấp riêng theo từng hộ để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Dự án Trại thực nghiệm Trường Đại học Vinh nuôi trồng thủy hải sản qua nhiều lần cử tri phản ánh đã được chủ Dự án tu sửa khắc phục, đã được các cấp liên quan về thẩm định. Tuy nhiên, các đợt xả thải cuối 2018 và đầu năm

2019 chủ yếu vào ban đêm vẫn còn mùi hôi, thối nồng nặc làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các dịp xả nước thải để bảo đảm vệ sinh môi trường gần khu dân cư thôn Trường Vịnh, xã Xuân Trường (*Cử tri xã Xuân Trường và xã Xuân Hội*).

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Xuân Trường chủ động tổ chức giám sát, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm. Trong thời gian vừa qua, chưa phát hiện sai phạm của cơ sở.

3. Tiếp tục đề nghị UBND huyện can thiệp với Công ty Khai thác vật liệu xây dựng Hồng Lam đổ đường bê tông đi vào xí nghiệp để tránh bụi bẩn, gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan (*Cử tri xã Xuân Lam và xã Xuân Hồng*). Đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh trích % phí bảo vệ môi trường từ Công ty Khai thác vật liệu xây dựng Hồng Lam hỗ trợ cho địa phương theo quy định (*Cử tri xã Xuân Hồng*).

**Trả lời:**

*Về nội dung đề nghị UBND huyện can thiệp với Công ty Khai thác vật liệu xây dựng Hồng Lam đổ đường bê tông đi vào xí nghiệp để tránh bụi bẩn, gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan:* nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, báo cáo giải trình tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019. Đến nay, UBND các xã: Xuân Lam và Xuân Hồng vẫn chưa có báo cáo cụ thể gửi UBND huyện để xem xét.

*Về nội dung: Đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh trích % phí bảo vệ môi trường từ Công ty Khai thác vật liệu xây dựng Hồng Lam hỗ trợ cho địa phương theo quy định:* Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, báo cáo giải trình tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Khoá XX.

Ủy ban nhân dân huyện đồng ý với ý kiến của cử tri: Khoản thu từ phí môi trường là để phục vụ việc tái tạo những nơi môi trường bị ảnh hưởng do khai thác tài nguyên khoáng sản gây ra; Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về vấn đề kiến nghị, đề xuất của cử tri.

4. Hiện nay, tại địa bàn xã Xuân Lam có 13 hộ dân được cấp đất ở, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005 - 2010 nhưng do sai phạm của tập thể không có văn bản họp xét cấp đất nên theo Thông báo Kết luận số 347-TB/HU ngày 17/12/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết luận kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý đất đai tại xã Xuân Lam thì các hộ này không được sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp để giao dịch. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm xử lý dứt điểm, đảm bảo quyền lợi cho người dân (*Cử tri xã Xuân Lam*).

**Trả lời:**

Đến nay, UBND xã Xuân Lam đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các phòng chuyên môn cấp huyện rà soát tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy hướng xử lý theo quy định.

5. Việc cấp đổi, chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn xã Xuân Lam còn có sai sót, chưa được sửa sai. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường quan tâm phối hợp giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân (*Cử tri xã Xuân Lam*).

**Trả lời:**

Về sai sót trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói chung và sai sót trong cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do biến động chuyển nhượng, tặng cho... UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn các hộ gia đình lập các thủ tục theo quy định trình UBND huyện (đối với giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với giấy chứng nhận QSD đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp) để được đính chính hoặc cấp lại giấy CNQSD đất. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Xuân Lam hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân thực hiện các thủ tục theo quy định để được đính chính hoặc cấp lại giấy CNQSD đất.

6. Việc đấu giá quyền sử dụng đất như hiện nay không phù hợp với một số địa phương, cần có chính sách đặc thù cho các xã gặp khó khăn trong việc đấu giá. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tạo điều kiện giúp cho địa phương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn (*Cử tri xã Xuân Lam*).

**Trả lời:**

Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật đấu giá. Trong đấu giá quyền sử dụng đất ở, UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm hợp đồng với các đơn vị có đủ điều kiện được tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm cùng với các phòng, ban liên quan cấp huyện giám sát việc tổ chức đấu giá theo quy định. Do vậy, không có chính sách đặc thù nào cho các địa phương.

7. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nạn khai thác cát trên Sông Lam làm sạt lở ảnh hưởng đến diện tích sản xuất của nhân dân (*Cử tri xã Xuân Hồng*).

**Trả lời:**

Thời gian qua, tiếp thu ý kiến cử tri, các ngành cấp tỉnh, huyện đã tăng cường công tác phòng, chống khai thác cát trái phép trên Sông Lam: Công an tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành đấu tranh, phòng, chống khai thác cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông và khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, trong đó có địa bàn huyện Nghi Xuân; Do vậy, tình trạng khai thác cát trái phép trên Sông Lam cơ bản đã được ngăn chặn.

8. Địa bàn xã Xuân Hồng có QL1A đi qua nên lượng xe khách lưu thông nhiều và thường xuyên xả nước thải trên đường làm ô nhiễm môi trường (đoạn

từ cầu Giăng đến các cửa hàng xăng dầu). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với địa phương kiểm tra xử lý theo quy định (*Cử tri xã Xuân Hồng*).

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Nghi Xuân có Công văn số 420/ĐX-CANX gửi Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh - PC08 đề nghị tăng cường tuần tra, phối hợp Công an huyện xử lý hành vi vi phạm mà người dân phản ánh, đồng thời có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn Hà Tĩnh có phương tiện chạy trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Nghi Xuân không được xả nước thải bồn cầu ra đường bộ, gây ô nhiễm môi trường.

9. Trên địa bàn xã Xuân Thành có Công ty Giống cây trồng Bắc Trung Bộ do bà Ngô Thị Hải làm Giám đốc đã xây dựng thời gian khá lâu nhưng không hoạt động. Cử tri đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty đi vào hoạt động có hiệu quả (*Cử tri xã Xuân Thành*).

**Trả lời:**

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cử tri tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019. Tuy nhiên, đến nay Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh (thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 07/3/2019) chưa đưa Dự án này vào kế hoạch kiểm tra, rà soát trong năm 2019; UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kế hoạch kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh thu hồi Dự án nếu Công ty không tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

10. Đề nghị huyện tổ chức làm việc với 2 Dự án: Nuôi lợn, cá chình của ông Trần Anh Sơn và Khu sinh thái Đức Đường của ông Đường Nguyên Thụy về lấn chiếm đất đai quá lớn so với diện tích Dự án được giao (*Cử tri xã Xuân Viên*).

**Trả lời:**

Việc thực hiện quản lý đất đai thuộc trách nhiệm UBND các địa phương theo địa giới hành chính. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về sử dụng đất trên địa bàn quản lý, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND huyện. Do vậy, trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về đất đai trên địa bàn xã Xuân Viên trước hết thuộc trách nhiệm UBND xã Xuân Viên, trường hợp khó khăn vướng mắc cần hướng dẫn, chỉ đạo thì UBND xã Xuân Viên có trách nhiệm báo cáo UBND huyện để được chỉ đạo, hướng dẫn. Thời gian qua, theo đề nghị của UBND xã Xuân Viên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đo đạc lại việc sử dụng đất của Dự án Nuôi lợn, cá chình, sau đó đặc đã phát hiện việc lấn chiếm sử dụng đất của Dự án. UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã Xuân Viên xử lý theo thẩm quyền. Đến nay, theo báo cáo UBND xã Xuân Viên, UBND xã đã xử lý vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở 3.000.000 đồng và đang yêu cầu khắc phục vi phạm lấn chiếm. Đối với khu du



lịch sinh thái của ông Đường Nguyên Thụy, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Xuân Viên kiểm tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

11. Đề nghị huyện phối hợp với các cấp có thẩm quyền lấy đất làm dự án khu công nghiệp nên lấy cuốn chiếu để không ảnh hưởng đến công tác sản xuất của các khu vực còn lại; đồng thời nâng mức giá đất vùng nông thôn vì hiện nay giá quá thấp (*Cử tri xã Xuân Viên*).

**Trả lời:**

Mặt bằng Khu công nghiệp Gia Lách được UBND tỉnh phê duyệt và giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý và cho các Tổ chức thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, việc sử dụng đất trong Khu công nghiệp phải đảm bảo phù hợp với phân lô quy hoạch đã được phê duyệt; mặt khác, việc bố trí sử dụng đất trong Khu công nghiệp tùy thuộc vào nhu cầu của các tổ chức, đơn vị thuê đất và khả năng thu hút đầu tư của Tỉnh, huyện, Ban QLKKT (Việc lựa chọn mặt bằng các lô đất trong Khu công nghiệp do các đơn vị, tổ chức lựa chọn) do đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh không thể lấy theo kiểu cuốn chiếu được (mặc dù rất muốn như vậy); để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhân dân, hiện nay, số diện tích còn lại đang nằm gần hoặc nằm giữa các khu dự án, bị ngập úng không sản xuất được, UBND huyện, UBND xã Xuân Viên đã yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc ngập úng và đảm bảo có đường để nhân dân tiếp tục sản xuất.

Về giá đất khi thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng được xác định theo giá đất cụ thể. Đối với đất nông nghiệp được xác định bằng phương pháp thu nhập. Do đất nông nghiệp Nghi Xuân nói chung khu vực khu công nghiệp Gia Lách nói riêng chỉ sản xuất các loại cây trồng cho giá trị thấp như: lúa, khoai, lạc và năng suất các loại cây trồng thấp. Do vậy, giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng không được cao như người dân mong muốn.

12. Trang trại chăn nuôi lợn Phong Thành tại Cồn Mồ, xã Xuân Mỹ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân địa phương. Đề nghị huyện cần quan tâm có phương án xử lý (*Cử tri xã Xuân Mỹ*).

**Trả lời:**

Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Phan Văn Diên tại xã Xuân Mỹ Năm đã được các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh phối hợp địa phương kiểm tra, chỉ ra các sai phạm. Đến nay, đơn vị đã khắc phục hoàn thiện công trình biogas, hồ sinh học để xử lý nước thải theo quy định.

13. Trong thời gian qua, các Công ty, Doanh nghiệp nuôi tôm trên cát ở địa bàn xã Xuân Liên và Cương Gián thực hiện việc xả thải không đúng quy trình, quy định làm ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời làm việc và đề nghị xử lý. Tuy vậy, đến nay các Công ty, Doanh nghiệp chưa khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp, các ngành thường xuyên kiểm tra giám sát để có hướng khắc phục và giúp địa phương xử lý triệt để tình trạng nêu trên (*Cử tri xã Xuân Liên và Cương Gián*).

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chấp hành bảo vệ môi trường. Hiện nay, 03 cơ sở đã dừng hoạt động để khắc phục; 05 cơ sở đã khắc phục xây dựng công trình xử lý nước thải, tháo dỡ đường ống xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã Xuân Liên, Cương Gián tăng cường công tác tuyên truyền; chủ động tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm.

14. Hiện nay, các Doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn xã Xuân Liên chưa đảm bảo về công tác môi trường, bụi bặm làm ô nhiễm nguồn khí thở và đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân. Đề nghị UBND huyện có giải pháp để các Doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư nâng cấp, tu bổ đường sản xuất cho nhân dân (*Cử tri xã Xuân Liên*).

**Trả lời:**

\* Về nội dung: Hiện nay, các Doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn xã Xuân Liên chưa đảm bảo về công tác môi trường, bụi bặm làm ô nhiễm nguồn khí thở và đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Xuân Liên tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Môi trường và đề nghị các ngành cấp tỉnh kiểm tra chấn chỉnh các doanh nghiệp. Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện phun nước giảm bụi trên tuyến đường vận chuyển từ Tỉnh lộ 547 đi vào các mỏ.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Xuân Liên, các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát và phối hợp đoàn liên ngành cấp tỉnh để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về nội dung: Đề nghị UBND huyện có giải pháp để các Doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư nâng cấp, tu bổ đường sản xuất cho nhân dân: Nội dung này, đã được UBND huyện tiếp thu, báo cáo giải trình tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019.

15. Đề nghị UBND huyện có chủ trương để UBND xã Cương Gián có kế hoạch giải quyết tồn đọng 21 hộ có đất tại vùng Lù Cù, xã Cương Gián đến nay chưa được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (*Cử tri xã Cương Gián*).

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Cương Gián, soát xét hồ sơ, hiện trạng khu đất, phối hợp với các phòng, ban cấp huyện đề xuất hướng xử lý. Hiện nay, UBND xã Cương Gián đang tổ chức cho các hộ cắm mốc thực địa hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

16. Đường Quốc lộ 8B trước đây được quy hoạch 3m tính từ tim đường, sau đó được điều chỉnh quy hoạch lên 6m (Thời điểm đó nhân dân đã hiến đất và di dời tài sản để giải phóng mặt bằng làm đường). Nay, sau khi cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân, có hộ được tính từ tim đường 6m, có hộ được tính 9m. Đề nghị UBND huyện giải thích rõ bằng văn bản cho nhân dân rõ. (*Cử tri xã Xuân Hải*).

**Trả lời:**

Đối với chỉ giới đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bán tuyến đường Quốc Lộ 8B (đoạn từ Cây đa ra cảng Xuân Hải) được thực hiện như sau: Đối với các hộ sử dụng đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980, đã thực hiện giải phóng mặt bằng mở rộng đường 12m (tìm đường mỗi bên ra 6m) đối với các hộ còn lại được cấp theo chỉ giới đường 18m (tìm ra mỗi bên 9m) chỉ giới này được thể hiện tại quy hoạch chi tiết các vùng dân cư để giao đất, biên bản giao đất thực địa, hoặc thể hiện trong sơ đồ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sau ngày 18/12/1980. Hiện nay, đoạn đường này đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cắm mốc chỉ giới 35m (tìm đường ra mỗi bên 17,5 m). Do vậy, khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân thể hiện có 02 loại chỉ giới nêu trên và chỉ giới quy hoạch đường 35m.

17. Năm 1985, xã Xuân Hải có 11 hộ dân đã hiến đất di dời nơi ở để Nhà nước mở rộng, xây dựng Cảng Xuân Hải, nhưng đến nay, đất ở mới không được chuyển đổi mục đích sử dụng như đất thổ cư, mà phải nộp tiền lệ phí chuyển đổi 100% khiến người dân rất bức xúc (vấn đề này đã được 11 hộ dân đề nghị năm 2016, nhưng tới nay chưa được giải quyết). Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết (*Cử tri xã Xuân Hải*).

**Trả lời:**

Việc đăng ký lại diện tích đất ở đối với thửa đất có nguồn gốc là đất thổ cư, sử dụng trước ngày 18/12/1980 tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Thửa đất đăng ký lại diện tích đất ở phải là thửa đất thổ cư, sử dụng trước ngày 18/12/1980. 11 hộ dân đã hiến đất di dời nơi ở để Nhà nước mở rộng, xây dựng Cảng Xuân Hải năm 1985, các thửa đất hiện nay các hộ đang sử dụng sau năm 1985 nên không đủ điều kiện đăng ký lại diện tích đất ở theo quy định.

18. Ô nhiễm môi trường của Công ty Xăng dầu Bắc miền Trung, bụi, tiếng ồn của Nhà máy gỗ băm dăm Thanh Thành Đạt ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Nội dung này đã được kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết (*Cử tri xã Xuân Hải*).

**Trả lời:**

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ cho thấy các thông số về chất thải đều nằm trong giới hạn cho phép. Hiện nay, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại xây lắp và Xuất nhập khẩu Miền Trung tại Hà Tĩnh chủ yếu hoạt động tại Kho trung chuyển và cấp phát xăng dầu trên địa bàn xã Xuân Giang đã được UBND tỉnh cho thuê đất.

Đối với nhà máy gỗ băm dăm của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đơn đốc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt sớm hoàn thiện Cụm Công nghiệp, di dời nhà máy băm dăm tại Xuân Hải vào Cụm Công nghiệp Xuân Lĩnh; tăng cường kiểm tra và phối hợp các cơ quan cấp tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại xây lắp và Xuất

nhập khẩu Miền Trung tại Hà Tĩnh, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt đang hoạt động tại Cảng Xuân Hải của Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào.

19. Đề nghị UBND huyện xem xét số diện tích đất của các hộ dân ở ngoài mốc đã được thu hồi xây dựng tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng nên bàn giao số diện tích đất đó cho xã để thuận tiện quản lý (*Cử tri xã Xuân Đan*).

#### **Trả lời:**

Việc bồi thường GPMB dự án xây dựng tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng trong giai đoạn thực hiện công tác BT-GPMB, đến nay, đa số chiều dài của Tuyến đi trên diện tích đất nông nghiệp đã được giải phóng mặt bằng, đang tiến hành xây dựng công trình. Tuy nhiên, một số đoạn vẫn chưa hoàn thành công tác BT-GPMB. Đối với những diện tích lỗ thừa không thi công công trình theo quy định Luật Đất đai, HĐBT-GPMB có trách nhiệm bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng khi hoàn thành công tác BT-GPMB. Do vậy, trong thời gian tới khi thực hiện hoàn thành công tác BT-GPMB, Hội đồng BT-GPMB sẽ có trách nhiệm bàn giao lại các diện tích đất lỗ thừa cho địa phương quản lý sử dụng.

#### **V. Về Văn hoá - Xã hội**

1. Hiện nay, cơ sở vật chất tại các nhà trường đã được đầu tư khang trang đẹp đẽ, nhu cầu đưa trẻ đến trường của các bậc phụ huynh rất lớn. Đề nghị UBND huyện có chủ trương hợp đồng tuyển dụng cô nuôi giữ trẻ để các cháu dưới 3 tuổi được đến trường Mầm non năm học 2019 - 2020 (*Cử tri xã Xuân Trường*). Đề Trường Tiểu học Xuân Lam đạt Trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2. Đề nghị huyện hỗ trợ xây dựng hoàn thiện khuôn viên sân trường và hỗ trợ ngân sách để xây tiếp tầng II của nhà Hiệu bộ (*Cử tri xã Xuân Lam*). Hiện nay, giáo viên bậc Tiểu học đang còn thiếu nhiều. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch thi tuyển hoặc điều chuyển, để đảm bảo cho việc dạy và học (*Cử tri xã Cương Gián*).

#### **Trả lời:**

*\* Về nội dung: Đề nghị UBND huyện có chủ trương hợp đồng tuyển dụng cô nuôi giữ trẻ để các cháu dưới 3 tuổi được đến trường Mầm non năm học 2019 - 2020:*

Thời gian qua, các trường Mầm non đã được tăng cường cơ sở vật chất, các trường khang trang và đẹp hơn. Tuy nhiên, do thiếu giáo viên Mầm non nên nhiều trường chưa huy động trẻ, nhà trẻ và hết trẻ 3 tuổi. Năm 2019, UBND tỉnh giao biên chế giáo viên Mầm non cho huyện Nghi Xuân là 398 người, trong khi đó số giáo viên Mầm non hiện có của huyện là 362 người. Như vậy, so chỉ tiêu tỉnh giao vẫn còn thiếu 36 giáo viên. Theo quy định bố trí 2 giáo viên/nhóm trẻ thì với 362 giáo viên hiện có chỉ đủ bố trí dạy được 181 nhóm lớp.

Mặt khác, qua khảo sát, nếu huy động hết trẻ 3 tuổi và một số trẻ có nhu cầu đi học thì cần 453 giáo viên, do đó còn thiếu 91 giáo viên.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên Mầm non, năm học 2019 - 2020, UBND huyện đã có các văn bản, tờ trình gửi Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, nhưng đến nay, chưa có chủ trương bổ sung giáo viên. Mặt khác, ngày 29/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ -CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó, không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với “những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên”. Vì vậy, UBND huyện không thể tự hợp đồng giáo viên Mầm non mà đang tiếp tục đề xuất lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tích cực tham mưu đề xuất để tỉnh có phương án cho bổ sung giáo viên. Đồng thời, huyện có cơ chế khuyến khích kêu gọi các cá nhân, tổ chức thành lập trường Mầm non ngoài công lập tại một số địa phương trên địa bàn huyện để huy động trẻ có nguyện vọng đến trường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phụ huynh.

*\* Về nội dung: Đề nghị huyện hỗ trợ xây dựng hoàn thiện khuôn viên sân trường và hỗ trợ ngân sách để xây tiếp tầng II của nhà Hiệu bộ Trường Tiểu học Xuân Lam:*

Ngoài các nội dung hỗ trợ cụ thể được nêu tại Văn bản số 307/BC-UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện, thì trong tháng 9/2019 huyện đã tiếp tục hỗ trợ nâng cấp khuôn viên sân trường Tiểu học Xuân Lam với số tiền 800 triệu đồng.

*\* Về nội dung: Hiện nay, giáo viên bậc Tiểu học đang còn thiếu nhiều. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch thi tuyển hoặc điều chuyển, để đảm bảo cho việc dạy và học:*

Năm 2019, bậc Tiểu học được cấp có thẩm quyền giao 408 giáo viên; Tính đến thời điểm 30/10/2019 có 352 giáo viên (thiếu 56 biên chế giáo viên). UBND huyện đã có Văn bản đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương tuyển dụng giáo viên còn thiếu; ngày 30/8/2019, UBND tỉnh có Công văn số 5780/UBND-NC, về việc đồng ý chủ trương cho huyện Nghi Xuân tuyển dụng 50 giáo viên (47 giáo viên Văn hóa, 03 giáo viên Tin học). Căn cứ chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện đã thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên, đến nay đã hoàn thành việc thu phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh, theo kế hoạch việc tuyển dụng sẽ hoàn thành trong tháng 11/2019. Sau khi tuyển dụng được giáo viên, UBND huyện sẽ bổ sung giáo viên cho các trường học còn thiếu, trong đó có trường Tiểu học Xuân Lam để đảm bảo công tác dạy học.

2. Việc cấp đổi lại Bằng Tổ quốc ghi công, Huân, Huy chương kháng chiến chậm. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, kiến nghị cấp có thẩm quyền và các phòng, ban chuyên môn liên quan sớm thực hiện để giao trả cho nhân dân (Cử tri xã Xuân Hồng). Việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg hiện nay quá chậm. Đề nghị huyện quan tâm, sớm có phương án xử lý (Cử tri xã Xuân Hồng và Xuân Mỹ). Tiếp tục đề nghị UBND

huyện có ý kiến với các cấp xem xét đẩy nhanh việc xét duyệt chế độ trợ cấp cho các đối tượng dân công hỏa tuyến hiện đã tuổi cao sức yếu để họ được hưởng chế độ, đặc biệt chế độ bảo hiểm y tế theo quy định (*Cử tri xã Xuân Thành*).

**Trả lời:**

*\* Về nội dung: Việc cấp đổi lại Bằng Tổ quốc ghi công, Huân, Huy chương kháng chiến chậm. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, kiến nghị cấp có thẩm quyền và các phòng, ban chuyên môn liên quan sớm thực hiện để giao trả cho nhân dân:*

Ủy ban nhân dân huyện đã làm việc, trao đổi với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc cấp lại Bằng, Huân huy chương kháng chiến cho các đối tượng. Tuy nhiên, theo ý kiến của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh do hồ sơ của các đối tượng đề nghị cấp lại chỉ có đơn của cá nhân và danh sách tổng hợp nên việc rà soát, tra cứu số Sổ vàng tại tỉnh bằng phương pháp thủ công gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian, mặt khác toàn tỉnh số lượng đối tượng cấp lại nhiều nên việc hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương cấp lại Bằng, Huân huy chương kháng chiến cho các đối tượng bị chậm. Thời gian tới, nếu được cấp có thẩm quyền cấp lại cho các đối tượng, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp nhận và bàn giao cho các xã, thị trấn trao cho các đối tượng theo quy định.

*\* Về nội dung: Việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg hiện nay quá chậm. Đề nghị huyện quan tâm, sớm có phương án xử lý:*

Quyết định 142/2008/QĐ-TTg được ban hành, có hiệu lực từ ngày 27/10/2008 và được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện từ tháng 01/2009, kết thúc tháng 10/2011. Tổng số đối tượng trên địa bàn đã được giải quyết là 2773 người với số tiền 12.117.300.000 đồng. Qua năm bắt ở cơ sở, hiện nay trên địa bàn không còn đối tượng nào đã làm hồ sơ mà chưa được hưởng chế độ từ cấp xã trở lên.

*\* Về nội dung: Đề nghị UBND huyện có ý kiến với các cấp xem xét đẩy nhanh việc xét duyệt chế độ trợ cấp cho các đối tượng dân công hỏa tuyến hiện đã tuổi cao sức yếu để họ được hưởng chế độ, đặc biệt chế độ bảo hiểm y tế theo quy định:*

Do số lượng đối tượng toàn huyện quá nhiều: 8.776 đối tượng. Hiện nay số lượng hồ sơ nộp lên cấp trên hiện có là 9776 bộ. Số đối tượng đã được nhận chế độ là 7.718 với số tiền là 17.390.000.000đ, số đối tượng đã nộp hồ sơ nộp lên trên chờ nhận chế độ là 2580 đối tượng.

Công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn của cấp trên bước đầu có nội dung chưa thống nhất còn phải bổ sung, thay đổi, nên quá trình xác lập và hoàn thiện hồ sơ phải trả về cho đối tượng bổ sung, làm lại theo đúng hướng dẫn đã ảnh hưởng đến tiến độ thời gian xét duyệt.

Bên cạnh đó, do số lượng đối tượng Dân công hỏa tuyến trên địa bàn Quân khu quá nhiều, nên quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ chậm.

Số lượng hồ sơ còn lại chưa được hưởng chế độ hiện nay đã được chuyển về Phòng Chính sách, Quân khu 4, đang chờ kết quả thẩm định.

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri về các nội dung trên và tiếp tục đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Chính sách Quân khu 4 kịp thời giải quyết các chế độ liên quan cho đối tượng nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

3. Đề nghị UBND huyện đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách để chi trả tiền khen thưởng cho các hộ gia đình đã được tỉnh tặng Bằng khen trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (*Cử tri xã Xuân Thành*).

**Trả lời:**

Về nội dung này UBND huyện đã tiếp thu và trả lời ý kiến của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.

- Đối với đối tượng người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay cơ bản đã được giải quyết hết.

- Còn đối với các gia đình có công giúp đỡ cách mạng được tặng Bằng khen, không được quy định trong Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và đến nay chưa có văn bản quy định của Nhà nước nên chưa có cơ sở để thực hiện. UBND huyện đã tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét.

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. Ủy ban nhân dân huyện mong được các đại biểu HĐND huyện nghiên cứu để chuyển tải đến cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri và giúp UBND huyện trong việc trả lời, giải quyết các ý kiến của cử tri trong quá trình tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện theo Nghị quyết HĐND huyện khóa XX đã đề ra./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XX;
- Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

